

# ลดราคาปุ๋ย40บาท ลุ่นยาปราบศัตรูพืช

โพสต์ทูเดย์ ออกประกาศราคาแนะนำ  
ปุ๋ยแล้ว ลดราคาลงถึง 40 บาท สนอง  
นโยบายลดต้นทุนการผลิต

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรม  
การค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้ออก  
ประกาศราคาแนะนำปุ๋ยแล้ว โดยลดลง  
เฉลี่ยถึง 40-50 บาท เพื่อช่วยลดต้นทุน  
การผลิตให้กับเกษตรกรตามมติที่ประชุม  
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว  
(นบข.) ที่กำหนดมาตรการลดต้นทุนการ  
ผลิตให้เกษตรกร ซึ่งการลดราคาปุ๋ยและ  
สารเคมีปราบศัตรูพืชเป็นหนึ่งในมาตรการ  
ลดต้นทุนปลูกข้าว 432 บาท/ไร่

นายสมชาติ กล่าวว่า ในวันที่ 5 ก.ค.  
นี้ จะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การ  
ขายและการผลิตว่า ผู้ประกอบการจะให้  
ความร่วมมือแค่ไหน อย่างไร ส่วนการออก  
ประกาศราคาแนะนำชาย

สำหรับสารเคมีปราบศัตรูพืชนั้น  
คาดว่าจะออกประกาศราคาแนะนำได้  
ภายในสัปดาห์นี้

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า  
สถานการณ์ราคาสินค้าในขณะนี้ โดยรวม  
อยู่ในภาวะปกติ ทั้งราคาเนื้อสัตว์ที่อ่อนตัว  
ลง หลังจากมีฝนตกลงมา ทำให้อากาศเย็น  
ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ราคา  
ไข่ไก่ปรับลดลงด้วยเช่นกัน แต่ยังคง  
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะ  
กังวลว่าอาจมีราคาต่ำเกินไปและกระทบ

ต่อผู้เลี้ยงรายย่อยได้

ทั้งนี้ ในการประชุม นบข. ที่มี พล.อ.  
ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษา  
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน เมื่อ  
วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ออก  
มาตรการลดต้นทุนการผลิตให้ชาวนา ด้วย  
การลดปัจจัยการผลิตและบริการไร่ละ 432  
บาท แบ่งเป็นลดราคาปุ๋ยเคมีกระสอบละ 40  
บาท ลดราคาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
ไร่ละ 20 บาท ลดราคาเมล็ดพันธุ์ไร่ละ 122  
บาท ลดราคาค่าบริการเกี่ยวข้าวไร่ละ 50  
บาท และค่าเช่านาไร่ละ 200 บาท ซึ่งจะทำ  
ให้ต้นทุนการผลิตของชาวนาอยู่ที่ไร่ละ  
4,358 บาท ลดลงจากเดิมไร่ละ 4,787 บาท

นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช นายก  
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย  
กล่าวว่า สมาชิกสมาคมที่เป็นผู้ผลิตและผู้  
ค้าปุ๋ยทั่วประเทศคิดเป็นสัดส่วน 70%  
พร้อมให้ความร่วมมือจำหน่ายปุ๋ยในราคา  
แนะนำ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบบ้าง

อย่างไรก็ตาม การลดราคาที่เกิดขึ้น  
เป็นไปตามต้นทุนเดิมที่ผู้ประกอบการได้  
นำเข้าวัตถุดิบ ซึ่งมีสัดส่วนในการผลิตถึง  
96% มาก่อนหน้านี้ แต่หากต้องนำเข้า  
วัตถุดิบเพิ่มอาจต้องเผชิญปัญหาต้นทุน  
เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีปัจจัยความต้องการใช้  
ปุ๋ยเคมีเพิ่มโดยเฉพาะอินเดีย ■